



SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT

*

Ngày 13-3-2016

Chúa nhật 5 Mùa Chay

Đừng phạm tội nữa

LỜI CHÚA: Ga 8, 1-11

Lúc ấy, Đức Giêsu đến núi Ôliu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Phariseu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách Luật, ông Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?” Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kể trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả”. Đức Giêsu nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

SUY NIỆM

Bị bắt quả tang phạm tội là điều đáng xấu hổ. Nhưng nếu tội đó là tội ngoại tình thì thật là kinh khủng. Ta cần hình

(xem tiếp trang 2)

Giáo hội Công giáo sắp có thêm 5 vị Thánh

WHD (08.03.2016) – Ngày 07-03-2016, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố Thông cáo của Văn phòng Phụng vụ Tòa Thánh cho biết:

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba 15-03-2016, tại Phòng họp Công nghị của Điện Tông Tòa Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ chủ sự Phụng vụ Giờ kinh Giờ ba và Công nghị Hồng y thường lệ công khai về việc tuyên thánh cho 5 vị chân phước, trong đó có Mẹ Têrêsa Calcutta, tức nữ tu Agnese Gonxha Bojaxhiu.

Ngày 17 tháng Mười Hai năm ngoái, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn một phép lạ thứ hai được xác định là nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Têrêsa: một người Brazil 35 tuổi có nhiều khối u não đã được khỏi bệnh một cách kỳ diệu mà y khoa không thể giải thích. Đang khi ông lâm vào tình trạng hôn mê ở trong phòng mổ, bác sĩ phẫu thuật đã thấy bệnh nhân của mình



Chân phước Brochero

ngồi dậy và hỏi bác sĩ làm gì trong phòng mổ.

Vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước năm 2003.

(xem tiếp trang 4)

Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina tái khẳng định hiệp thông với Roma

WHD (08.03.2016) – Người đứng đầu Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina, Tổng Giám mục trưởng Kiev, Sviatoslav Shevchuk, và một số giám mục của Giáo hội gồm khoảng năm triệu tín hữu này, đã gặp Đức giáo hoàng Phanxicô hôm thứ Bảy 05-03-2016, cuộc gặp gỡ được coi là một dấu hiệu “hiệp thông trọn vẹn và rõ ràng với người kế vị Thánh Phêrô”.

Các thành viên Thượng Hội đồng thường trực của Giáo hội Công giáo-Hy Lạp Ukraina đã quy tụ tại Roma từ 29 tháng Hai đến 06 tháng Ba và đã gặp Đức giáo hoàng Phanxicô hôm thứ Bảy 05-03-2016 vừa qua. Phát biểu sau cuộc gặp gỡ các quan chức ngoại giao của Tòa Thánh, Đức Tổng



Giám mục Shevchuk nhấn mạnh đến đức tin mạnh mẽ của dân tộc Ukraina, nhưng cũng cảnh báo về những thách đố mà hiện nay quốc gia

này đang phải đối mặt.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk nói với các nhà ngoại giao rằng hội nghị tại Roma lần này của các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo-Hy Lạp nhằm đánh dấu 70 năm diễn ra “Thượng Hội đồng giả mạo” Lviv (8-10/3/1946), dẫn đến việc giải thể Giáo hội Công giáo Ukraina trong

(xem tiếp trang 4)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

dung người phụ nữ ấy, xốc xếch, rối bù, bị lôi đi, mắt cúi xuống tránh những cái nhìn khinh miệt. Trời tang tảng sáng, nơi Đền thờ Giêrusalem, Đức Giêsu đang ngồi giảng dạy cho đám đông. Chị ta bị đặt trước mặt Ngài, đứng ngay giữa. Các kinh sư và Pharisêu hí hửng với cái bẫy của mình. Người phụ nữ này thật là một cơ may hiếm có để họ có bằng chứng tố cáo Ngài. “Luật Môsê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng người này Còn Thấy, Thấy nghĩ sao?” Quả là một câu hỏi bất ngờ, lịch sự và nham hiểm. Đức Giêsu không thể nói ngược với luật Môsê, và cũng không thể nói ngược với trái tim của mình. Ngài cúi xuống, lấy tay vẽ nguệch ngoạc trên đất. Có vẻ như Ngài thờ ơ, không muốn can dự vào hay Ngài đang suy nghĩ cho ra câu trả lời thích hợp. Thời gian thình lình trôi qua, các kẻ tố cáo sốt ruột. Họ đắc thắng gặng hỏi, tưởng Ngài bị dấn vào thế bí.

“Ai trong các ông vô tội thì hãy ném đá trước đi”. Ngài trả lời, rồi lại cúi xuống viết trên đất. Câu trả lời của Ngài bất ngờ vang trong tĩnh lặng, bắt người ta phải trở về đối diện với lòng mình. Ai dám tự hào mình vô tội? Có bao tội bất trung nặng chằng kém tội ngoại tình. Có bao tội ngoại tình thâm kín không bị bắt quả tang. Có bao tội ngoại tình trong tư tưởng và ước muốn. Khi tố giác người khác, người ta thường quên tội của mình. Không thấy cái xà ở mình mà lại thấy cái rác nơi người khác. Các kinh sư và Pharisêu đã khiêm tốn xét mình. Họ lần lượt rút lui, gián tiếp nhận mình có tội. Kể trước người sau, người lớn tuổi đi trước. Chúng ta trân trọng thái độ chân thành của họ. Họ ra đi, để lại hai người mà họ tố cáo và định tố cáo. Cuối cùng chỉ còn lại người đáng thương và chính Tình Thương. Bầu khí trở nên nhẹ hơn, êm hơn cho cuộc đối thoại. Đáng duy nhất có thể ném đá lại nói: “Tôi không lên án chị đâu! Chị về đi, từ nay đừng phạm tội nữa”.

Lắm khi việc áp dụng luật lại dẫn đến bế tắc. Ném đá quả là một hình phạt răn đe hữu hiệu, nhưng lại không ích lợi gì cho người phạm tội. Đức Giêsu chẳng những đã cứu một mạng người, Ngài còn làm sống lại một đời người. Dù con người vốn yếu đuối, dễ sa ngã, nhưng Ngài vẫn tin tưởng,

(xem tiếp trang 3)

Phái đoàn Đại kết và Liên tôn Hoa Kỳ hành hương Roma

WHĐ (04.03.2016) – Ngày 29-02-2016, Đức cha William E. Lori, Tổng Giám mục Baltimore (giáo phận tiên khởi của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ), Thường vụ Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặc trách Ủy ban Tự do tôn giáo, đã dẫn đầu phái đoàn Đại kết và Liên tôn thành phố Baltimore (tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ), thực hiện chuyến hành hương Roma nhằm “thắt chặt mối liên hệ hữu nghị giữa các tôn giáo”, đồng thời nhận lời chúc lành của Đức Thánh Cha Phanxicô cho việc cùng nhau dẫn thân giải quyết những vấn đề cấp thiết của thành phố, đặc biệt sự xung đột chủng tộc đã bộc phát gần một năm nay, kể từ tháng Tư 2015, sau cái chết của thanh niên da đen Freddie Gray, đột tử trên đường bị áp giải về Sở Cảnh sát Baltimore, dẫn đến việc 6 cảnh sát da trắng bị sa thải.

Phái đoàn Đại kết và Liên tôn Baltimore gồm: Công giáo, Tin Lành, Do Thái giáo, Hồi giáo.

Về phía Công giáo thuộc Tổng giáo phận Baltimore, có: Đức Tổng giám mục William Lori, Đức cha phụ tá Denis Madden của Tổng giáo phận Baltimore, cha Donald Sterling, cha sở nhà thờ New All Saints, ông William McCarthy, Hội Bác ái Công giáo. Các Giáo hội Tin Lành, có: Mục sư Al Hathaway (Liên đoàn Hội Thánh Baptist); Giám mục Tin Lành Wolfgang D. Herz-Lane (Hội Thánh Lutheran Phúc âm); mục sư Frank Reid (Hội Thánh Trưởng lão Methodist gốc Phi). Hồi giáo, có: Giáo trưởng Earl El-Amin (Trung tâm Văn hóa Cộng đồng Hồi giáo Baltimore). Do Thái giáo, có: Rabbi Steven Fink thuộc Đền thờ Oheb Shalom.

Trong suốt năm qua, các tôn giáo kể trên tại thành phố Baltimore đã từng có nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại, bàn bạc về những vấn đề tại địa phương và trong xã hội Hoa Kỳ sau sự kiện gây chấn động khắp nước Mỹ liên quan đến cái chết của Freddie Gray.

“Rất nhiều điều đã diễn ra sau biến cố đó”, giáo trưởng Earl El-Amin, vị Imman của cộng đồng Hồi giáo, nói với Đài phát thanh Vatican. “Nhiều điều tốt lành và có ý nghĩa tích cực”, ông cho biết thêm, “những gì bạn đang thấy đều đã được bắt đầu từ nhiều năm trước. Chúng tôi tham gia vào các sáng kiến và hoạt động góp phần làm cho cuộc sống ở Baltimore có chất lượng, nhưng điều cần nói là chúng tôi dần dần thấy được cộng đồng tôn giáo cần phải kiến tạo các mối quan hệ, không chỉ cho các cộng đồng tôn giáo mà còn cho người dân Baltimore nữa”.



Về phần Đức Tổng giám mục Lori, khi được hỏi về quan niệm cho rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tín hữu phải đứng ngoài chính trị, đã cho biết: Có nhiều thứ chính trị. Có chính trị đảng phái, chỉ theo đuổi lợi ích hạn hẹp. Có chính trị lo cho lợi ích chung. Ngài nhấn mạnh: “Các cộng đồng tín ngưỡng của chúng ta phục vụ cho lợi ích chung”, và nói lên quan điểm của mình: “Như vậy nói ‘đứng ngoài chính trị’ chính là bảo ‘Hãy thoát ly văn hóa, ở yên giữa bốn bức tường’. Chúng tôi không thuộc loại người như thế”.

Tiếp lời Đức Tổng giám mục Lori, Giám mục Tin lành Herz-Lane của Hội Thánh Lutheran Phúc âm, nêu lên nhiệm vụ chính của các tôn giáo tại Baltimore là “Bắc những nhịp cầu chứ không phải dựng lên các bức tường”.

Được biết, cuộc hành hương Roma của phái đoàn Đại kết và Liên tôn Baltimore diễn ra trong ba ngày, từ 29-02 đến 2-03-2016. ■

“Chúng ta là những người ăn xin tình yêu của Thiên Chúa”

WHĐ (05.03.2016) – Chiều thứ Sáu 04 tháng Ba 2016, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành nghi thức sám hối, một truyền thống mà chính ngài thiết lập trong bối cảnh Mùa Chay. Và cũng chính trong buổi cử hành nghi thức này vào năm ngoái, Đức Thánh Cha đã công bố mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương xót.

Tiếp theo phần cử hành nghi thức sám hối trên đây để khai mạc chương trình “24 giờ cho Chúa”, 60 linh mục – chủ yếu là các cha Dòng Phanxicô và Dòng Đa Minh, đã ngồi toà giải tội cho các tín hữu.

Dù không phải là Thánh lễ nhưng Đức Thánh Cha cũng đã giảng một bài, trong đó ngài suy niệm về câu chuyện anh mù Bartimê được Chúa Giêsu cho sáng mắt trong Tin Mừng, và ngài mời gọi các tín hữu ra khỏi sự mù loà nhờ để cho lòng thương xót của Chúa cứu chữa.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng việc đón nhận lòng Chúa thương xót giúp chúng ta lại nhìn thấy. “Việc Bartimê bị mù khiến anh ta lâm cảnh nghèo đói và phải sống ở ngoài thành, phụ thuộc vào người khác trong mọi sự. Tội lỗi cũng vậy: nó làm cho chúng ta trở nên nghèo hèn và cô lập chúng ta. Đó là chứng mù loà tinh thần, không cho chúng ta nhìn thấy những điều chính yếu, không cho chúng ta



nhìn ngắm tình yêu là điều đem lại sự sống”.

Và một lần nữa Đức Thánh Cha trở lại đề tài những cám dỗ xấu xa của thế giới hiện đại: “Biết bao cơn cám dỗ có sức làm mờ đục cái nhìn của tâm hồn khiến chúng ta trở nên cận thị! Thật dễ dàng và sai lầm biết bao khi tin rằng cuộc sống phụ thuộc vào những gì chúng ta có, vào những thành công hay sự ngưỡng mộ chúng ta đạt được; khi tin rằng nền kinh tế chỉ là lợi nhuận và tiêu thụ; rằng những ham muốn cá nhân phải vượt trên trách nhiệm xã hội! Khi chỉ nhìn vào mình, chúng ta sẽ trở nên mù loà, tàn lụi và co cụm vào chính mình, không có niềm vui và cũng chẳng có tự do thật”.

“Chúng ta hãy nhìn nhận rằng tất cả chúng ta đều là những người ăn

(xem tiếp trang 4)

Bí tích Giải tội là nơi cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa



WHĐ (05.03.2016) – Từ hơn một phần tư thế kỷ nay, hằng năm Toà Ân giải tối cao đều tổ chức một khóa học về toà trong. Khóa học nhằm giúp các chủng sinh và linh mục mới chịu chức cử hành đúng đắn bí tích Giải tội. Sáng thứ Sáu 04-03, trước khi chủ sự nghi thức sám hối tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến khoảng 500 tham dự viên của khóa học này.

Trong thời đại ngày nay với những đặc trưng là chủ nghĩa cá nhân và sự cám dỗ của thái độ tự mãn, Đức Thánh Cha khuyến khích các linh mục khẳng định lại tầm quan trọng của bí tích Giải tội và đồng hành với những ai đến với toà giải tội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Ai cũng có thể nhận được ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha yêu thương luôn chờ đợi tất cả con cái Ngài, nhất là những ai lầm lạc hay những người xa cách. Bí tích Giải tội là nơi đặc biệt để cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha căn dặn: “Các cha giải tội đừng bao giờ quên rằng mình là những dụng cụ của lòng Chúa thương xót và phải cẩn thận để đừng gây cản trở cho ơn cứu rỗi. Chính cha giải tội cũng là một tội nhân

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

yêu mến và hy vọng vào họ. Ngài không dung túng cái xấu, nhưng Ngài khơi dậy cái tốt còn đang yên ngủ nơi người phụ nữ và cả nơi các kinh sư.

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa,
xin cho con quả tim của Chúa.

Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,
nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa
vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường
để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ.

Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,
mọi trả thù ti tiện.
Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,
không một biến cố nào làm xáo trộn,
không một đam mê nào khuấy động hồn con.

Xin cho con đừng quá vui khi thành công,
cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.

Xin cho quả tim con đủ lớn để yêu người con không ưa.
Xin cho vòng tay con luôn rộng mở để có thể ôm cả những người thù ghét con. ■

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

cần được tha thứ. Điều này đòi hỏi các linh mục phải luôn gắn bó với Tin Mừng, phải có lòng nhân từ của người cha, vừa khiêm tốn vừa rộng lượng; chúng ta chỉ là những người canh giữ, chứ không hề là chủ nhân của đoàn chiên cũng như của ơn thánh”.

Còn về các tín hữu, một khi đã ăn năn sám hối họ có thể tin chắc rằng tội mình đã được tha sau khi nhận được ơn xá giải. Thế nên họ không còn cảm thấy bị tội lỗi đè nén và họ sống trong tâm tình biết ơn, sẵn sàng sửa chữa những điều xấu đã làm. Trích dẫn Phúc Âm thánh Luca, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “trên trời sẽ vui mừng vì một kẻ tội lỗi ăn năn sám hối hơn là 99 người công chính không cần hối cải”. ■

(Vatican Radio)

thời Liên Xô. Suốt bốn thập niên sau đó, Giáo hội đã bị bức hại và chỉ hoạt động trong bí mật cho đến khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vào những năm đầu thập niên 1990.

Người Công giáo Ukraina chiếm khoảng 10% dân số, đa số thuộc nghi lễ Đông phương, chỉ có một số nhỏ thuộc nghi lễ Latinh; còn Chính thống giáo chia thành ba Toà Thượng phụ.

Cuộc gặp gỡ mới đây giữa Đức giáo hoàng Phanxicô và Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill I ở Cuba cùng với bản Tuyên bố chung của hai nhà lãnh đạo này đã làm dấy lên mối lo ngại lớn nơi các tín hữu Công giáo Ukraina. Nhưng Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng những lo ngại này không làm phương hại mối hiệp nhất rõ ràng và trọn vẹn của Giáo hội Công giáo Ukraina với Đức giáo hoàng và với Giáo hội Roma.

Nói chuyện với các nhà ngoại giao, các giám mục khác nhấn mạnh sự năng động của Giáo hội Công giáo-Hy Lạp, đang phát triển rất ấn tượng ở Ukraina, không đầy 30 năm sau khi thoát khỏi sự đàn áp của Liên Xô. Nhưng Đức giám mục Boris Gudziak, người chăm sóc cộng đồng tín hữu Công giáo Ukraina tha phương ở Pháp, Benelux và Thụy Sĩ, cũng cảnh báo về những khó khăn ngày càng gia tăng mà Ukraina phải đối mặt trong bối cảnh Nga chiếm đóng Crimea và cuộc xung đột ở phía đông quốc gia này.

Ít nhất hai triệu người đã phải tản cư vì chiến tranh, và hai triệu rưỡi người khác đã trốn thoát khỏi đất nước. Các nhà lãnh đạo giáo hội Ukraina kêu gọi Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn thể cộng đồng Công giáo làm tất cả những gì có thể để chấm dứt cuộc xung đột này và trợ giúp nhân đạo khẩn cấp cho người dân Ukraina đang lâm cảnh hoạn nạn.

Kết thúc cuộc gặp gỡ kéo dài một tuần tại Roma, Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk kết luận: “Chúng tôi đến đây để tái khẳng định rằng chúng tôi hiệp thông với Đức giáo hoàng, và để xin ngài trợ giúp dân tộc Ukraina đang khốn khổ, và Đức giáo hoàng đã lắng nghe chúng tôi”. ■

(Theo Vatican Radio)



WHĐ (03.03.2016) – Cũng như những năm trước, năm nay Đức Thánh Cha và các thành viên của Giáo triều Rôma sẽ tĩnh tâm Mùa Chay tại “Nhà Thầy Chí thánh” (*Casa Divin Maestro*) ở Ariccia trong các ngày từ 06 đến 11 tháng Ba. Trong thời gian này, sẽ tạm ngưng các buổi tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến chung vào ngày thứ Tư.

Vị giảng thuyết cho tuần tĩnh tâm năm nay là linh mục Ermes Ronchi thuộc Dòng Tòit Đức Mẹ, với các bài suy niệm lấy đề tài từ mười câu hỏi trong Phúc Âm.

Tuần tĩnh tâm bắt đầu lúc 18g Chúa nhật 06-03 với giờ Châu Thánh Thể và Kinh chiều. Những ngày tiếp theo khởi sự lúc 7g30 sáng với Kinh sáng, rồi đến bài suy niệm 1 lúc 9g30, sau đó là Thánh Lễ đồng tế. Bài suy niệm

2 vào lúc 16g00, sau đó là Châu Thánh Thể và Kinh chiều. Ngày 11 tháng Ba chỉ có một bài suy niệm.

Mười câu hỏi (mười đề tài suy niệm) là:

- 1/ Các anh tìm gì thế? (Ga 1,38)
- 2/ Tại sao các con sợ? Các con vẫn chưa có đức tin sao? (Mc 4,40)
- 3/ Các con là muối đất. Nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp cho nó mặn lại được? (Mt 5,13)
- 4/ Còn các con, các con bảo Thầy là ai? (Lc 9,20)
- 5/ Rồi quay sang người phụ nữ, Đức Giêsu bảo ông Simon: “Con thấy người phụ nữ này chứ?” (Lc 7,44)
- 6/ Các con có mấy chiếc bánh? (Mc 6,38; Mt 15,34)
- 7/ Chúa Giêsu ngẩng lên và hỏi người phụ nữ: “Họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?” (Ga 8,10)
- 8/ Này bà, sao bà lại khóc? Bà tìm ai?
- 9/ Simon, con ông Gioan, con có yêu mến Thầy không? (Ga 21,16)
- 10/ Maria nói với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?” (Lc 1,34). ■

Giáo hội Công giáo sắp có thêm 5 vị Thánh

Ngày và địa điểm diễn ra lễ tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa cũng sẽ được công bố vào ngày 15 tháng Ba. Mấy tháng trước, các giám mục Ấn Độ đã bày tỏ mong muốn lễ tuyên thánh sẽ được tổ chức tại Calcutta.

Trong số năm vị thánh tương lai, có một thiếu niên người Mexico, Jose Sanchez del Rio, bị sát hại năm 1928 trong các cuộc đàn áp tôn giáo tại Mexico khi mới 14 tuổi vì không chịu từ bỏ đức tin Công giáo.

Một vị thánh khác là Jose Gabriel del Rosario Brochero, một linh mục Argentina mà Đức Thánh Cha Phanxicô rất mực tôn kính. Cha Brochero thường cỡi la đi khắp nơi gặp gỡ dân chúng, nhất là những người bị loại trừ ở những nơi xa xôi hẻo lánh nhất; vì thế người ta thường gọi ngài một cách thân thương là “Linh mục Cao bồi - *El Cura Gaucho*”. ■

“Chúng ta là những người ăn xin tình yêu của Thiên Chúa”

xin tình yêu của Thiên Chúa”. Đặc biệt Đức Thánh Cha nhấn nhủ các linh mục “hãy lắng nghe tiếng khóc, có khi chỉ là khóc thầm, của tất cả những ai muốn gặp Chúa”. “Chúng ta phải xem lại thái độ của mình vì đôi khi chúng ta đã không giúp người khác gặp Chúa Giêsu; thái độ cứng cõi của chúng ta có thể làm cho họ không đến được với lòng nhân từ của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha mời gọi các cha giải tội hãy nỗ lực đồng hành với các hối nhân, để “cuộc gặp gỡ Chúa sẽ là cuộc gặp gỡ cá vị, thân tình, và để con tim có thể chân thành mở ra cho Đấng Cứu Thế mà không sợ hãi”. Và Đức Thánh Cha kết luận: “Rồi khi đã được Chúa Cha ôm hôn tha thứ, chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng trong tâm hồn; bởi vì Chúa Cha cũng vui mừng!” ■

(Vatican Radio)